



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๐๑๖

ที่ ทส.๑๖๐๕.๒๒/ว. ๑๘๔๙๖ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก

ผู้อำนวยการกองการอนุญาต

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑-๑๓

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานจริยธรรม

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๓๙ ๒๖ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง มาเรียนเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดสามารถดูได้ทางเว็บไซต์ <https://www.forest.go.th/protect>

สำหรับสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าเพื่อทราบ และแจ้งให้ผู้มีรายชื่อตามคำสั่งดังกล่าวทราบ และปฏิบัติ

(นายอุธร สุทธิมิตร)

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้



คำสั่งกรมป่าไม้
ที่ ๓๙ ๒๖/๒๕๖๕
เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

ตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๕๔๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ กรณีการลงนามในคำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานต่ำกว่าระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม กรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ นั้น

กรมป่าไม้พิจารณาแล้ว เพื่อความเหมาะสมและประโยชน์แก่ราชการ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย ส่วนอำนวยการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย ส่วนอำนวยการ จำนวน ๙ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

สำเนาถูกต้อง

ค.ศ.อ.หญิง

(หญิงอภ ทูตทอง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

บัญชีรายละเอียดการสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
แบบท้ายคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๓๙๖ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ				รักษาการในตำแหน่ง				เลขที่ ตั้งแต่วันที่	หมายเหตุ
		ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง ประเภท	ระดับ	ตำแหน่ง / สังกัด	ตำแหน่ง ประเภท	ระดับ				
๑	นางสาวสวิตรี ยอยิ้ม	นักวิชาการพัสดุ ส่วนพัสดุ สำนักบริหารกลาง	วิชาการ	ปฏิบัติการ	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	-	-	-	บัดนี้	เมื่อผู้ได้รับแต่งตั้งลำดับแรก ไม่อยู่ ให้ผู้ได้รับแต่งตั้ง ในลำดับรองลงมา เป็นผู้รักษาการ ในตำแหน่งตามลำดับ	
๒	นางสาวเพลินพิศ นนพิจิตร	นักจัดการงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	วิชาการ	ชำนาญการ	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	-	-	-	บัดนี้		
๓	สืบตำรวจเอกหญิง บุญภา ชุมทอง	นักจัดการงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	วิชาการ	ชำนาญการ พิเศษ	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	-	-	-	บัดนี้		

บัญชีรายละเอียดการสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

แบบทำคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๓๙ ๒๖ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ				รักษาการในตำแหน่ง				วันที่ ตั้งแต่วันที่	หมายเหตุ
		ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง ประเภท	ระดับ	ตำแหน่ง / สังกัด	ตำแหน่ง ประเภท	ระดับ	วันที่			
๔	นางสาวเพ็ญพิศ นนพิจิตร	นักจัดการงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป	วิชาการ	ชำนาญการ	หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่	-	-	-	บัดนี้	เมื่อผู้ได้รับแต่งตั้งลำดับแรก ไม่อยู่ ให้ผู้ได้รับแต่งตั้ง ในลำดับรองลงมา เป็นผู้รักษาการ ในตำแหน่งตามลำดับ	
๕	นางสาวสาวิตรี ยอยิ้ม	นักวิชาการพัสดุ ส่วนพัสดุ สำนักบริหารกลาง	วิชาการ	ปฏิบัติการ	หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่	-	-	-	บัดนี้		
		ปฏิบัติราชการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า									



